

บจ. ไทยพัฒนาคะแนน CG อย่างต่อเนื่อง รักษาความเป็นผู้นำตามมาตรฐานอาเซียน

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เปิดเผยในงานสัมมนาแนะนำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ว่า บริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเป็นผู้นำที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 คะแนน รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.69 และ 71.68 ตามลำดับ นอกจากนี้จากการจัดอันดับคะแนนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการสำรวจในโครงการ จำนวน 529 บริษัท พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 4 แห่ง ติดใน TOP10 และจำนวน 18 แห่ง ติดใน TOP 50

สำหรับผลสำรวจเฉพาะบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 100 บริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 และเป็นบริษัทที่มีการเผยแพร่รายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น พบว่า ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปี 2555/56 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.66 คะแนน โดยหมวดที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ อีก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม คือ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ นั้น ได้รับคะแนนเป็นอันดับสามเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นหมวดที่บริษัทจดทะเบียนไทยต้องพัฒนาต่อไป

ดร. บัณฑิต นิจถาวร ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า “แม้ผลสำรวจในปีนี้จะนำยินดีว่า บริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมทั้งยังคงเป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียน แต่จำเป็นที่บริษัทจดทะเบียนไทยต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกในหลายประเด็น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดทุนของไทยในแง่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐาน CG ทั้งในแง่การกำหนดนโยบาย (Form) ควบคู่ไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (Substance) และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามดังกล่าว ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมให้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์ ASEAN ที่น่าลงทุน”

สำหรับโครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการรวมตลาดทุน ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ในส่วนของการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของภูมิภาคอาเซียน โดย ACMF นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ก.ล.ต. ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า “ก.ล.ต. มุ่งยกระดับตลาดทุนไทย และบริษัทจดทะเบียนไทยให้โดดเด่น ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาระดับ ASEAN CG Scorecard ให้อยู่ในอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG Scorecard จะช่วยยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดีและมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนานาชาติในการเข้ามาทำธุรกิจและลงทุน ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายทั้งบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลและการประเมินกิจการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในระดับสากลได้ในที่สุด”

ดร. สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวสู่เวทีสากล ทั้งด้านการขยายธุรกิจ และด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมามาตลาดทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้านคุณภาพที่โดดเด่น จนปัจจุบันเป็นตลาดชั้นนำในภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Society, Governance: ESG) ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการลงทุนโดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสของบริษัทไทยที่จะดึงดูดการลงทุน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 301-305 โทรสาร 02-955-1156-7